



ที่ ศธ ๐๒๐๖.๒/ว ๑๑

สำนักงาน ก.ค.ศ.
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๕๑

เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจกรณีการให้ได้รับเงินเดือนของครูผู้ช่วยเมื่อผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี เลขาธิการ อธิการบดี ผู้อำนวยการ

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๒/๔๔๐ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๑

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.ค.ศ. แจ้งให้ทราบว่า ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ชั้น ๘,๗๐๐ บาท เมื่อผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครบ ๒ ปี จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูชั้นต่อไปถึงวันที่เริ่มเข้ารับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วย และได้รับอัตราเงินเดือน ชั้น ๑๑,๕๓๐ บาท นั้น ปรากฏว่ามีหน่วยงานการศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนหนึ่งยังเข้าใจการให้ได้รับเงินเดือนของครูผู้ช่วยไม่ชัดเจน โดยเข้าใจว่าครูผู้ช่วยทุกคนเมื่อผ่านการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มแล้ว จะได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ๑ ชั้นที่ ๑ เท่ากันทุกคน

สำนักงาน ก.ค.ศ. จึงขอชักซ้อมความเข้าใจกรณีการให้ได้รับเงินเดือนของครูผู้ช่วยเมื่อผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ดังนี้

๑. กรณีผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรใด ซึ่ง ก.ค.ศ. กำหนดอัตราเงินเดือนที่ควรได้รับเท่ากับอัตราเงินเดือนชั้นที่ ๑ ของอันดับครูผู้ช่วย (๘,๗๐๐ บาท) เมื่อได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครบ ๒ ปี และผ่านการประเมินแล้ว จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๑ ชั้นที่ ๑ (๑๑,๕๓๐ บาท) ซึ่งเป็นขั้นต่ำของอันดับ

๒. กรณีผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรใด ซึ่ง ก.ค.ศ. กำหนดอัตราเงินเดือนที่ควรได้รับต่ำกว่าอัตราเงินเดือนชั้นที่ ๑ ของอันดับครูผู้ช่วย (๘,๕๔๐ บาท) หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ซึ่ง ก.ค.ศ. กำหนดอัตราเงินเดือนที่ควรได้รับสูงกว่าอัตราเงินเดือนชั้นที่ ๑ ของอันดับครูผู้ช่วย (๘,๗๐๐ บาท) เป็นการให้รับเงินเดือนที่ต่ำกว่าหรือสูงกว่าขั้นต่ำของอันดับตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่กำหนดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด

ในกฎ...

ในกฎ ก.ค.ศ. ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และระหว่างที่รอ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ จึงกำหนดให้ครูผู้ช่วยที่สำเร็จการศึกษาในกรณีดังกล่าว เมื่อได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครบ ๒ ปี และผ่านการประเมินแล้ว ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๑ ขั้นที่ได้รับอยู่เดิมไปพลางก่อน จนกว่า กฎ ก.ค.ศ. ดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ จึงให้ปรับอัตราเงินเดือนตามอัตราที่กำหนดท้าย กฎ ก.ค.ศ. ย้อนหลังตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ

ศิริพร สิงห์โต

(นางศิริพร กิจเกื้อกูล)

รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. รักษาราชการแทน

เลขาธิการ ก.ค.ศ.

กลุ่มวิชาการบริหารงานบุคคล

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๑๑๐๐

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๐๕๓

๑๑